

# CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) TẠI VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH *(Cách tiếp cận mới, mang tính thực tiễn trong đào tạo Cao học Quản trị kinh doanh của Việt Nam)*

**Ban Đào tạo Sau đại học – Viện Quản trị kinh doanh**

*Trường Đại học Kinh tế Quốc dân*

Hội nhập và toàn cầu hoá đòi hỏi phải có các nhà quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh có hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế thị trường, có tư duy và tác phong năng động để có thể điều hành và lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng bài bản và chuyên nghiệp hơn. Là cơ sở giáo dục về kinh tế hàng đầu Việt Nam, gần 55 năm qua, Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh cho các nhà quản lý. Để có thể đáp ứng tốt hơn và hiệu quả hơn các yêu cầu đặt ra của nền kinh tế, tháng 12 năm 1997, Trường đại học KTQD đã chính thức ra mắt Viện quản trị Kinh doanh theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Viện Quản trị Kinh doanh là đơn vị đào tạo đầu tiên của Việt Nam được tổ chức theo mô hình **Trường kinh doanh** nhằm tạo ra một môi trường năng động và hiện đại cho các nhà quản lý phát triển kiến thức, tác phong và kỹ năng quản lý mới thông qua chương trình đào tạo về quản lý và kinh doanh. Hơn 10 năm qua, Viện Quản trị Kinh doanh đã không ngừng phát triển về nhiều mặt, thực hiện xuất sắc các chương trình đào tạo ở bậc Đại học, Cao học, Tiến sỹ, cũng như các dự án nghiên cứu, tư vấn và bồi dưỡng ngắn hạn về Quản trị Kinh doanh theo chuẩn mực quốc tế, trong đó nòng cốt là các chương trình Cao học quản trị Kinh doanh bằng tiếng Việt (V-MBA) và Cao học quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (E-MBA) Mục tiêu chính của hai chương

trình E- MBA và V- MBA của Viện Quản trị Kinh doanh là hoàn thiện kiến thức, kỹ năng về Quản trị Kinh doanh của học viên với chất lượng cao, tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đây là hai chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh được xây dựng một cách bài bản, tiếp thu những kinh nghiệm quý của các chương trình quốc tế, mang tính hiện đại, có chất lượng cao và phù hợp với đặc điểm của Việt Nam.

## **Chương trình Cao học quản trị Kinh doanh bằng tiếng Việt (V-MBA)**

Để đạt mục tiêu trở thành một đơn vị đào tạo về quản lý và quản trị kinh doanh có uy tín trên thị trường quốc tế và khu vực, Viện QTKD đã nỗ lực không ngừng trong việc phát triển các chương trình đào tạo hợp tác với những trường đại học có uy tín trên thế giới như đại học Tổng hợp Boise, Hoa Kỳ, trường Quản trị kinh doanh Henley của Vương Quốc Anh... Tháng 3/1998, ngay sau khi Viện QTKD được thành lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê chuẩn và cho phép Viện QTKD mở khóa thí điểm Cao học QTKD bằng tiếng Việt, gọi tắt là chương trình V-MBA. Đây là chương trình được phát triển một cách có chọn lọc trên cơ sở chương trình MBA của một số trường đại học ở Hoa Kỳ, có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh tại Việt Nam.

Sự khác biệt của chương trình này so với các chương trình đào tạo Cao học Quản trị Kinh doanh

bằng tiếng Việt truyền thống là *Tính ứng dụng cao vào thực tiễn quản lý tại các doanh nghiệp Việt Nam* thông qua các phương pháp giảng dạy tiên tiến kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn kinh doanh của Việt Nam và thế giới. Nhiều học viên của chương trình đã đồng ý với ý kiến nhận xét “*Những bài giảng sinh động và phương pháp giảng dạy mới những có hiệu quả cao như Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp phân tích tình huống, phương pháp tác động và chia sẻ lẫn nhau qua các bài tập nhóm đã thực sự phát huy tính chủ động và tư duy sáng tạo của mỗi học viên cao học. Điều này đã giúp chúng tôi trưởng thành một cách nhanh chóng, tự tin hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của mình*” (Học viên Lớp V-MBA4). Đến nay, chương trình V-MBA của Viện Quản trị Kinh doanh đã tuyển sinh được 15 khóa với tổng số hơn 488 học viên trong đó hơn 395 học viên đã tốt nghiệp. Những học viên tốt nghiệp của chương trình hiện

đang giữ các vị trí quản lý cấp cao và cấp trung trong nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như VINACONEX, PVFC, TCT xây dựng Bạch Đằng...

#### **Chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (E-MBA)**

Kế thừa các chương trình cao học Quản trị kinh doanh hợp tác với nước ngoài, Viện QTKD đã tiến hành xây dựng một chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (E-MBA) do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động như trao đổi giảng viên, trao đổi học viên và hợp tác nghiên cứu khoa học nhờ tính tương thích của các chương trình cùng sử dụng tiếng Anh. Đây là chương trình quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của Viện Quản trị Kinh doanh trên thị trường quốc tế. Việc triển khai và phát triển chương trình sẽ từng bước xây dựng Viện theo các chuẩn mực của các trường kinh doanh trong khu

**Bảng 1: Kết quả đào tạo EMBA từ năm 2001 đến nay**

Khoá	Khóa	Tuyển sinh			Tốt nghiệp	
		Chỉ tiêu	Thực tế	%	Số lượng	%
2001 - 2003	1	34	34	100	<b>34</b>	<b>100</b>
2003 - 2006	2	40	36	90	<b>29</b>	<b>80</b>
2004 - 2007	3	60	66	110	<b>55</b>	<b>83</b>
2005 - 2008	4	80	75	93	<b>61</b>	<b>81</b>
2006 - 2009	5	80	74	92	<b>65</b>	<b>86</b>
2007 - 2010	6	90	86	95	<b>76</b>	<b>88</b>
2008 - 2010	7	120	117	97,5	98	84
2009 - 2011	8	120	112	96,6	108	
2010 - 2012	9	120	117	97,5		
2011 - 2013	10	120	130	108		

(Nguồn: Số liệu thống kê của chương trình EMBA – Viện QTKD)

vực. Ngày 16/2/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp quyết định cho phép Viện tuyển sinh và tổ chức quản lý thực hiện khóa thi điểm chương trình cao học E-MBA của Viện theo phương thức riêng, phù hợp với chuẩn quốc tế có tính đến các điều kiện của Việt Nam. Đến nay Viện đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo được 11 khóa cao học E-MBA với tổng số hơn 800 học viên trong đó có 580 học viên đã tốt nghiệp. Những thạc sỹ của chương trình này đã và đang góp phần to lớn trong việc giúp các DN Việt Nam thích ứng với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Học viên của chương trình E-MBA vừa có năng lực tốt về Quản trị Kinh doanh vừa có khả năng tiếng Anh tốt để có thể làm việc trong môi trường toàn cầu hoá (Bảng 1).

Khác với chương trình V-MBA, chương trình E-MBA được thực hiện bằng tiếng Anh với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên quốc tế đến từ nhiều trường đại học của Mỹ, Anh, Australia... Nhiều học viên của chương trình đã khẳng định: “Chúng tôi cho rằng mình đã hoàn toàn đứng đắn khi lựa chọn chương trình thạc sỹ Kinh doanh bằng tiếng Anh của Viện Quản trị Kinh doanh. Chúng tôi không chỉ được học những kiến thức bổ ích và kỹ năng thiết thực mà còn tự hoàn thiện bản thân mình, thay đổi cách tư duy tích cực và phương pháp làm việc hiệu quả. Sau khóa học rất nhiều học viên đã tham gia vào đội ngũ lãnh đạo của công ty mình. Một số người thậm chí cũng thành lập công ty riêng cho mình. Có thể nói rằng khóa học này đã tạo nên nền tảng vững chắc để chúng tôi có được các bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình” (Phát biểu của Học viên E-MBA).

Với những ưu thế của chương trình, học viên của chương trình E-MBA luôn có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nâng cao trình độ để không chỉ làm việc tốt ở các công ty Việt Nam mà còn phát huy năng lực trong các công ty nước ngoài. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã hoàn toàn đồng tình với những chia sẻ hết sức chân thực về chương trình E-MBA của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh đô miền Bắc-Trần Quốc Việt (cựu học viên lớp E-MBA) như sau: “Việc tạo ra một môi trường mà ở đó, chúng ta không chỉ được cập nhật những kiến thức rất mới, mà còn có thể trao đổi một cách thẳng thắn cởi mở quan điểm của mình, những vấn đề cụ thể đang xảy ra ở trong từng doanh nghiệp để tìm ra những giải pháp hữu hiệu và thậm chí đôi khi giáo

viên không còn là người quyết định những giải pháp cuối cùng như những phương pháp giảng dạy truyền thống khác đó chính là lợi thế cạnh tranh của Viện Quản trị Kinh doanh mà chúng tôi đã nhận thấy. Chất lượng giảng dạy và đặc biệt là **tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp** đã thuyết phục, lôi cuốn những doanh nhân vốn đã quen với công việc thương trường như chúng tôi trở lại với đèn sách với lòng say mê và quyết tâm cao để dành được những kết quả tốt trong học tập và những thành công tiếp nối thành công trong kinh doanh. Tôi và những đồng nghiệp của mình với tư cách vừa là cựu học viên, và cũng là những khách hàng sử dụng sản phẩm mà Viện Quản trị Kinh doanh cung cấp, xin mạo muội khẳng định rằng **Viện QTKD đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho việc hình thành đội ngũ những nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà quản trị trẻ, vững vàng về kiến thức, nhiệt huyết và rất năng động**”.

Trong thời gian qua, các chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh tại Viện Quản trị kinh doanh (E-MBA và V-MBA) đã dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường và đang nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý trẻ và những người mong muốn trở thành các nhà quản lý chuyên nghiệp có đủ năng lực làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Không ít học viên của chương trình sau khi tốt nghiệp đã được chuyển tiếp vào học Chương trình Tiến sỹ quản trị kinh doanh (DBA) của Viện và trường đại học Kinh tế Quốc dân. Nhiều học viên của chương trình đã trở thành những giám đốc, những tổng giám đốc thành đạt của Việt Nam sau khi tốt nghiệp “**đã mong muốn được tiếp tục gắn bó, hợp tác với Viện trong công tác nghiên cứu & đào tạo nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển lâu dài của doanh nghiệp mình**”. Những cảm nhận tốt đẹp về các chương trình MBA và nhiều chương trình đào tạo khác nữa của Viện trong cộng đồng xã hội đã và đang ngày càng được lan toả như lời của một học viên cao học E-MBA3 đã phát biểu trong lễ tốt nghiệp trang trọng của mình “**Điều mà chúng tôi muốn nói với mọi bạn bè và đồng nghiệp là hãy đến với Viện Quản trị Kinh doanh và lựa chọn chương trình E-MBA để được học tập và rèn luyện trong môi trường sáng tạo để phát triển bản thân và gặt hái những thành công lớn trong tương lai!**”. □